



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 27 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรเบรกเอกชนเก็บ'เงินเซส'ยาง	โพสต์ทูเดย์
2. ชงอัดฉีดอุ้นเครื่องแสนล้านไทยนิยมย้งยืน'มหาดไทย-เกษตร'	แนวหน้า
3. คอลัมน์ ซีพจรโลกธุรกิจ: ขึ้นทะเปียนเกษตรพันธสัญญา	แนวหน้า
4. บิ๊กตุ่เดินสายติวกก.ไทยนิยมลยุคยุ18กลุ่มจว.-ดีเดย์8ก.พ.	มติชน
5. คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ซีพีเอฟขึ้นทะเปียนเกษตรพันธสัญญา	มติชน
6. รมช.เกษตรฯ สรุปผลโครงการ 'รวมพลังตามรอยพ่อฯ' ปี 5 ภาคีทุกภาคส่วน	สยามรัฐ
7. มท.คิกออฟไทยนิยม-ชง'ตุ่'ลง18กลุ่มจว.	ข่าวสด
8. ภาพข่าว: ข่าวขึ้นคนเข้ม: เกษตรแพร์	ข่าวสด
9. 'ซีพีเอฟ'ขึ้นทะเปียนคอนแทรกฟาร์ม	กรุงเทพธุรกิจ
10. เปิดเมืองปิ่นเพื่อสุขภาพ	ไทยรัฐ
11. ภาพข่าว: เปิดเมืองปิ่น	ไทยรัฐ
12. โต้ฮิวแมนไรต์วอตช์'บิตข้อมูล' ชงฮียูล็อกไบเหลื่องอ้างปัญหา'ค้ำมนุษย์'	ประชาชาติธุรกิจ

เกษตรเบรก เอกชนเก็บ 'เงินเซส'ยาง

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” เรียก กยท. ชี้แจงจ้างเอกชนเก็บเงินเซส หลังพบ แชรร์รายได้ให้เอกชน 5% ของเงิน ที่เก็บได้ปีละ 8,000-9,000 ล้านบาท

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มาชี้แจงกรณีที่มีการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างให้เอกชนมาเป็นหน่วยงานจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (เงินเซส) เนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาให้รอบคอบว่าควรจะทำโครงการนี้หรือไม่เพราะยางเป็นยุทธปัจจัย จะให้เอกชนมาดำเนินการได้อย่างไร โดยจะมีการสอบถามทางคณะกรรมการบริหาร กยท. (บอร์ด กยท.) อีกด้วย

แหล่งข่าวใน กยท.เปิดเผยว่า ในเรื่องนี้ผู้ว่า กยท.ได้นำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กยท. เมื่อเดือน ธ.ค. 2560 ว่า หากให้เอกชนไปดำเนินการจัดเก็บจะทำให้มีการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งออกยางได้อีกประมาณ 1 แสน

ตัน จากปัจจุบันที่ส่งออกประมาณ 4.1 ล้านตัน เพราะคาดว่าจะมียางลักลอบจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีมติในเรื่องนี้ แต่ให้ไปศึกษาผลดีผลเสียก่อนว่า เป็นอย่างไร แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกมาโดยบอร์ด กยท.ยังไม่เห็นที่โออาร์หรือข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างของการประกวดราคาเลย เพราะเป็นอำนาจของผู้ว่า กยท.

อย่างไรก็ตาม ที่โออาร์ที่ กยท. ประกาศอ้างว่าการจัดเก็บเงินเซสมีการทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 ยังไม่มีการปรับปรุงระบบ ทำให้การจัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพ โดยอ้างถึงตัวเลขการส่งออกยางจาก กยท.กับของศุลกากร ปี 2556 พบว่าเงินเซสที่ กยท.เก็บได้กับตัวเลขส่งยางผ่านด้านศุลกากรต่างกันถึง 9.91 แสนตัน และปี 2557 ต่างกัน 5.18 แสนตัน แสดงว่ามียางจำนวนมากไม่เสียเงินเซส จึงสมควรปรับปรุง โดยการว่าจ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

ทั้งนี้ นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่า กยท. ได้ลงนามในประกาศ กยท.เรื่องประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (CESS) เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 ทั้งนี้ระบุว่า กยท.ต้องการจัดหาผู้รับจ้างบริหารการจัดเก็บเงินเซส โดยผู้ยื่นข้อเสนอมต้องมีผลงานที่ไม่ใช่งานก่อสร้างในสัญญาเดียวที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ■

ชงอัดฉีดอำนครื่องแสนล้าน ไทยนิยมยังยืน 'มหาดไทย-เกษตร'จัดเต็ม

เสริมบารมีประยุทธ์ลงพื้นที่ พท.ขยายตบมนายกาคนนอก กกด.แขวะเลือกตั้งมีมหรสพ 'สนช.'โหวตผ่าน'พรป.สว.'

"มหาดไทย-เกษตร"เสื่อป็นไวจัดทำงบแสนล้าน
อัดฉีดโครงการ"ไทยนิยม ยังยืน"ปูพรมให้"บักตู"
เดินสายทั่วประเทศ ด้านเพื่อไทยแขวะตามทันควัน
ปูทางช่วยนายกาคนนอก ขณะกกด."สมชัย" บอกรงานเข้า
วิจารณ์ยับ พ.ร.ป.เลือกตั้งสส.กรีนเครงทั่วประเทศ
ชี้พรรคใหญ่ได้เปรียบพรรคเล็ก ส่วน "สนช."ถกพ.ร.ป.
การได้มาซึ่งสว.ลือกสเปกเหลือแค่ 10 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)
มีการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี
งบประมาณ 2561 ▶ ต่อ : ไทยนิยม - หน้า 10

ไทยนิยม

ในส่วนของการดำเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลกว่าแสนล้านบาท และแนวทาง
ปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
เชิงพื้นที่ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.
มหาดไทยเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย นายกฤษฎา บุญราช รว.
เกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดย
พล.อ.อนุพงษ์ แจงให้ที่ประชุมทราบแนวทาง

การขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทย
นิยมยังยืน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายอำเภอ กำกับดูแลทีมระดับตำบล เพื่อนำ
สัญญาประชาคมไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการ
ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวประกอบด้วย
1.สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ร่วม
รับรู้ ร่วมปฏิบัติตามสัญญาประชาคม 2.คนไทย
ไม่ทิ้งกัน การลงทะเลเป็นผู้มีรายได้น้อย
3.ชุมชนอยู่ดีมีสุขพัฒนาความเป็นอยู่ พัฒนา
อาชีพและรายได้(งบเงินกู้) 4.วิถีไทยพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้าง
วินัยการออม 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ การเป็น
พลเมืองที่ดี 6.รู้จักกลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินระดับต่างๆ และการบริหารงบ
ประมาณที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
7.รู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และอินเทอร์เน็ต
หมู่บ้าน 9.ร่วมแก้ไขปัญหาหาเสพผิด

มท.เล็งเป้าหมายหลักผู้มีรายได้น้อย

สำหรับกลไกในการขับเคลื่อนในวันที่
7-13 ก.พ. คณะกรรมการอำนวยการขับ
เคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยังยืน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะมีการประชุม
มอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกันในพื้นที่ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และในวันที่
14-23 ก.พ. คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับ

➤ **เยือนอินเดีย : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เดินทางเยือน สาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด อาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย**

จังหวัด อำเภอดำรงวิทยะประชมาการ และตำบล จะประชุมถ่ายทอด การปฏิบัติงานร่วมกัน โดยภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืนนี้ ทีมงานฝ่ายเลขานุการ วาง กรอบให้พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไปจับเคลื่อน โครงการในพื้นที่ทั่วประเทศทุกสัปดาห์ ครบ ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.นี้ มีเป้าหมายหลักคือพบกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ ลงทะเบียนไว้

พท.ชีสร้างคความนิยมให้นายกฯ

ในประเด็นดังกล่าว นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ รัฐบาลยังไม่ได้คิดอะไร ที่เป็นรูปธรรมที่จะหาทางออกหรือแก้ปัญหา ประเทศ เอาแต่เดินสาย หาเสียง กำลังใช้ งบประมาณหลวงไปทำตรงนั้น ซึ่งระบอบ ประชาธิปไตย รัฐบาลที่มาจากการเลือกเขา ห้ามทำอย่างนั้น ดังนั้น ตนจึงคิดว่า วันนี้ เราคงจะได้ทำหน้าที่ตรวจสอบ แต่ขณะนี้เรา ยังทำอะไรไม่ได้ สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือชี้ให้ ประชาชนได้เห็น

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต สส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ คสช. ตั้งใจท้าวเขาจะอยู่ในอำนาจนานๆ และกลับ มามีอำนาจหลังการเลือกตั้งได้อย่างไร เขา ต้องการเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ พรรคการเมืองใหม่ ทำลายพรรคการเมืองเก่า และหาพรรคการเมืองทั้งใหม่และเก่ามาสนับสนุนเขา ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้ และต้องเตรียมความพร้อมเรื่องความนิยม สำหรับนายกฯคนนอก

กกต.แหวะเลือกตั้งครั้นเครง

ด้านประเด็นที่ประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้มีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญให้มีการใช้มหรสพ ในการหาเสียงนั้น



นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ฟังเหตุผล ของ สนช.ในการอภิปรายว่าที่ควรมิมหรสพ เพราะต้องการเปิดมิติใหม่ของการเลือกตั้ง ให้เป็นการเลือกตั้งที่ครั้นเครง ประชาชนจะ ได้มาสนใจมาฟังการปราศรัยหาเสียง พรรค เล็กพรรคใหม่ที่ไม่มิดัวไฮด์ปาร์กเด็ดๆ จะ ได้เกิด มีโอกาสได้คนมาฟังการปราศรัย บ้าง พร้อมบอกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดเป็น ตัวควบคุม จ่ายได้ไม่เกิน 20% ของค่าใช้จ่าย ในการหาเสียง หรือหากคิดจากรอบเดิม คนละ 1.5 ล้าน ก็ตกไม่เกิน 300,000 บาท ต่อผู้สมัครหนึ่งราย และให้ กกต.ไปกำหนด กรอบกติกาในการดำเนินการ เช่น กำหนด ราคากลางของศิลปินหรือมหรสพ เพื่อไม่ให้ เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

นายสมชัยกล่าวอีกว่า พรรคใหญ่ และพรรคที่มีคอนเนกชั่นย่อมได้เปรียบพรรค เล็ก พรรคใหญ่ย่อมส่งผู้สมัครได้มากกว่า ทั้ง สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อไม่ได้ยอม จ่ายดั่งค์ค่าสมัคร สส.บัญชีรายชื่อครบ 150 คน ก็แก้ล้านห้า เพื่อให้ได้ใช้กรอบวงเงินใน การหาเสียงเพิ่มอีก 225 ล้านบาท จะจ้าง วงดนตรีหมอลำ หมอลำซิ่ง หนึ่งตระกูล ไป จนถึงวงร็อกสตาร์ชั้นนำของไทยก็ไม่ยาก เช่นเดียวกับพรรคที่มีคอนเนกชั่น มีบริษัท ศิลปินในสังกัด สามารถให้ราคาถูก จอ กิวแสดงยาวแก่พรรคที่ตนสนับสนุน และ บอกราคาแพงแสนแพงหรือบอกคิวไม่ว่าง

แก่พรรคคู่แข่ง

'บักตู่'ซัด.เป็นเรื่องของสนช.

ประเด็นดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ว่าเป็นไปตามมติของ สนช.ที่ไม่สามารถก้าวล่วงได้ และยืนยัน รัฐบาลและคสช.ยังคงเดินทางตามโรดแมป ที่ประกาศไว้

ทั้งนี้ตนจะทำหน้าที่ของตัวเอง ให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่มีอยู่ ฉะนั้นการ เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามถือเป็นเรื่องขั้นตอน ทางกฎหมาย จึงขอทำความเข้าใจจาก ประชาชนนักการเมือง และพรรคการเมือง ว่าต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้ ได้รับความเชื่อมั่นและให้ได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนทุกฝ่าย เพราะทุกคนต่างก็มี โอกาสเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งทั้งสิ้น หาก ทำให้พรรคและตัวเองได้รับการยอมรับจาก ประชาชนและไม่ทำให้เกิดความเสียหายใน อนาคต เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ในการเลือกตั้งต่อไป

อนาคตหวังบ้านเมืองไม่สงบ

“ทุกคนต้องมองว่าหากต้องการ อยากรเลือกตั้งหรือถึงเวลาเลือกตั้งแล้ว ผม

ไม่เคยขัดแย้งอะไร แต่อยากให้คำนึงว่า เมื่อเลือกตั้งแล้ว บ้านเมืองจะสงบไหม เหตุการณ์เดิมๆ จะเกิดไหม การบริหารราชการแผ่นดิน วันหน้าจะได้ใครเข้ามาเรายังไม่ทราบตอนนี้ แต่สิ่งที่เราคิดวันนี้คือทำอย่างไรให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพทั้งวันนี้และอนาคตที่จะสู่การเลือกตั้ง ได้รับรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล จึงฝากประชาชนทั้งประเทศช่วยคิดด้วย”นายกฯ กล่าว

บักป้อมบอกมีเลือกตั้งแน่นอน

ด้านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ สนช. มีมติขยายเวลาการประกาศใช้ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ออกไปอีก 90 วันหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า แสดงให้เห็นว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอน ซึ่งก็คิดแล้ว เพราะที่ผ่านมาก็ถามกันมาตลอดว่า จะเลือกตั้งเมื่อไหร่ ดังนั้นไม่มีปัญหาอะไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า แต่กรณีนี้ไม่เป็นไปตามโรดแมปที่นายกฯเคยประกาศไว้ว่าจะเลือกตั้งในปี'61 พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็สนช.มีความเห็นแบบนี้แล้วสื่อจะถามอะไร และไม่จำเป็นต้องไปชี้แจงกับนานาชาติ

ผู้สื่อข่าวถามว่าให้ความมั่นใจได้หรือไม่ว่า ปีหน้า ปี'62 จะมีการเลือกตั้งแน่นอน ไม่มีกรณีเลื่อนอีก พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า มันชัดเจนตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว เป็นไปตามกฎหมาย มันไม่มีทางเลือกไปได้ เมื่อถามว่าจะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งเลื่อนได้อีกหรือไม่ รองนายกฯกล่าวว่า มันไม่น่าจะมีอะไร โดยเฉพาะถ้าพวกเราอยู่กับแบบสงบเรียบร้อยอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไร ส่วนเรื่องการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้นั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอน เดียวก็ปลด

สนช.ถก'พรป.'การได้มาซึ่งสว.

วันเดียวกัน มีการประชุม สนช. โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานที่ประชุม พิจารณา ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา (สว.) ในวาระ 2 และวาระ 3 ที่คณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยได้พิจารณาในมาตรา 11 การแบ่งกลุ่มอาชีพ ซึ่งร่างเดิม กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้จัด

แบ่งกลุ่มอาชีพไว้ 20 กลุ่ม แต่กรรมการเสียงข้างมากได้ปรับเหลือ 15 กลุ่ม แต่มีผู้สงวนความเห็นและสงวนคำแปรญัตติไม่เห็นด้วย

เกาะกลุ่มอาชีพสว.เหลือ10กลุ่ม

ท้ายที่สุดที่ประชุม การมีมติในมาตราดังกล่าวเห็นด้วยกับกรธ.แก้ไข คือให้มี 10 กลุ่ม ด้วยคะแนน เห็นชอบ 166 ไม่เห็นด้วย 35 งดออกเสียง 5

สำหรับ 10 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1.การบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน กลุ่มที่ 2.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน กลุ่มที่ 3 การศึกษา ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และการสาธารณสุข ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เกษษกร หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน กลุ่มที่ 4.อาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุก ทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมงหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

กลุ่มที่ 5.พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน กลุ่มที่ 6.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม พังเมือง อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

กลุ่มที่ 7 ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน กลุ่มที่ 8 สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์ กลุ่มที่ 9 ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม หรืออื่นๆ ใน

ทำนองเดียวกัน กลุ่มที่ 10 กลุ่มอื่นๆ

พรป.สว.มีผลหลังลงราชกิจจานุเบกษา

จากนั้น เวลา 18.55 น. ที่ประชุม สนช.กลับมาประชุมอีกครั้ง โดย นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการฯ ชี้แจงว่า กรณีมีสมาชิกสนช.เสนอในมาตรา 2 ให้แก้ไขการบังคับใช้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.สส.ที่ขยายเวลาการบังคับใช้ 90 วันนั้น ประเด็นนี้กรรมการฯ ขอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันที

ให้10กลุ่มเลือกกันเองมาเป็นสว.

หลังอภิปรายเสร็จสิ้น ที่ประชุมสนช. จึงลงมติเรียงรายมาตรา โดยมาตรา 40-42 เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกไขว้ข้ามกลุ่มตามที่ กรธ.เสนอ แต่กรรมการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขการใช้การเลือกกันเองภายในกลุ่ม ไม่ใช้การเลือกไขว้กัน โดยมาตรา 40 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 203 ต่อ 1 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง ส่วนมาตรา 41 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 202 ต่อ 1 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง ขณะที่มาตรา 42 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 203 ต่อ 1 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง

มติเห็นชอบ197งด7ผ่านวาระ3

กระทั่งที่ประชุม สนช.ได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 197 งดออกเสียง 7 หลังจากนี้ สนช.จะส่งร่างพ.ร.ป.ดังกล่าวไปให้ กรธ.และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่า จะมีความเห็นแย้งหรือไม่ภายใน 10 วัน หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อโต้แย้งก็จะเสนอให้สนช.ตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาภายใน 15 วันก่อนส่งกลับเข้าสู่ที่ประชุม สนช.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง จากนั้นจึงส่งปิดการประชุมในเวลา 20.15 น.



ขึ้นทะเบียนเกษตรกรพันธสัญญา

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรกรพันธสัญญา แจ้งขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยซีพีเอฟได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีเกษตรกรในระบบเกษตรกรพันธสัญญา 5,960 คู่สัญญา ครอบคลุมการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โดย 60% ของจำนวนคู่สัญญานี้เป็นเกษตรกรที่อยู่กับซีพีเอฟมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ซีพีเอฟยังถือเป็นผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์รายแรกที่จะเพิ่มการประกันภัยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรงเรือนและอุปกรณ์หากเกิดภัยพิบัติ

บิ๊กตู่เดินสายตีวงก.ไทยนิยม ลุยคุย 18 กลุ่มจว.-ดีเดย์ 8ก.พ.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลกว่าแสนล้านบาท และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมนายเกษม อนุชานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ กำกับดูแลที่ระดับตำบล เพื่อนำสัญญาประชาคมไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 1.สัญญาประชาคม ภูมิใจไทยเป็นหนึ่ง ร่วมรับรู้ ร่วมปฏิบัติตามสัญญาประชาคม 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุขพัฒนาความเป็นอยู่ พัฒนาอาชีพ

และรายได้ (ขบเงินกู) 4.วิถีไทยพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างวินัย การออม 5.รัฐลืทธิ รัฐบาลที่ การเป็นพลเมืองที่ดี 6.รู้กลไกการบริหารราชการแผ่นดินระดับต่างๆ 7.รู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับกลไกในการขับเคลื่อนนั้น ในวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะมีการประชุมมอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกันในพื้นที่ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และในวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด อำเภอและตำบล จะประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยที่มงานฝ่ายเลขานุการรวบรวมให้ พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไปขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ทั่วประเทศทุกสัปดาห์ ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ มีเป้าหมายหลักคือ พบกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้



●ซีพีเอฟขึ้นทะเบียนเกษตรกรพันธสัญญา

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยถึง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรกรพันธสัญญาแจ้งขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรว่าบริษัทได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีเกษตรกรในพันธ

สัญญาอยู่ 5,960 คู่สัญญา ครอบคลุมการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร นอกจากนี้ ถือเป็นผู้ประกอบการปศุสัตว์รายแรกที่รับประกันรายได้ (หรือฝากเลี้ยง) เพื่อบริหารความเสี่ยงแทนเกษตรกร โดยบริษัทจะรับผิดชอบผลผลิตทั้งหมด รวมถึงได้เพิ่มการประกันภัยให้เกษตรกรด้วยในส่วนโรงเรือนและอุปกรณ์ของเกษตรกร

รมช.เกษตรฯ สรุปผลโครงการ 'รวมพลังตามรอยพ่อฯ' ปี 5 ภาคืทุกภาคส่วน ส่งต่อแรงบันดาลใจ ชวนคนเมืองตามรอยศาสตร์พระราชา

ประทีปของแผ่นดิน

> เสกสรร สิกธาคม

บเพื่อกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน ให้คงอยู่ต่อไป โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ซึ่งดำเนินงานมาครบปีที่ 5 โดย บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วน จึงร่วมกันจัดงานสรุปผลสำเร็จของโครงการฯ โดยนำบทสรุปของโครงการตลอด 5 ปี มาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจและส่งต่อองค์ความรู้ให้คนเมืองได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหุตุทวม หุตุดแล้งอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะปีนี้ใช้แนวคิด "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือ การลงแขกใน 4 พื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จในลุ่มน้ำต่างๆ ซึ่งมีสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า "โครงการ 'พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน' ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาหุตุทวมและภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก จึงเกิดการร่วมมือกันของ 7 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และสื่อมวลชน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ และเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเป็นการปฏิบัติจริงของการดำเนินชีวิตในพื้นที่

ภายใต้แนวคิดโคก หนอง นา โมเดล ตามลักษณะภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การแก้ปัญหา หุตุดทวม-หุตุดแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน หวังให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็น 'ต้นแบบ' ในการจัดการดิน น้ำ ป่า โดยยึดแนวพระราชดำริเป็นเครื่องนำทางให้เกิดการขยายผลไปยังลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินงานมาจนถึงปีที่ 5 จากที่มีเป้าหมายรวม 9 ปี เกิดผล



สัมฤทธิ์ที่นำพองใจ สามารถรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาออกไป ตามพลวัตการขับเคลื่อนของโครงการฯ

สร้างคนมีใจ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง จนสามารถสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในหลายภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้ โครงการฯ สามารถขยายเครือข่ายออกไปถึง 24 ลุ่มน้ำแล้ว เป้าหมายคือ ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย ซึ่ง



เป็นสิ่งทีภาคีรัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันผลักดันต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการหยุดท่วม-
หยุดแล้งอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ”

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุน
ธุรกิจ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า
“โครงการฯ ในปีนี้ 5 ดำเนินงานภายใต้แนวคิด ‘แต่กตัวทั่วไทย
เอามื้อสามัคคี’ โดยนำวิถีดั้งเดิม ‘เอามื้อสามัคคี’ หรือ ลงแขกตาม
ประเพณีไทย ซึ่งเป็นการรวมพลังผลิตเปลี่ยนหมุ่นเวียนกันไปใน
พื้นที่ต่างๆ ทำให้ได้ทั้งแรงงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ แล้วก็นำ
แห่งความสามัคคีรวมพลังกันด้วยจิตใจที่มุ่งการให้เป็นสำคัญ มี
เป้าหมายจัดกิจกรรมตามแนวคิด ‘โคก หนอง นา’ โมเดล ใน 4
พื้นที่ 4 จังหวัด ก็เพราะต้องการให้แต่ละพื้นที่เป็นต้นแบบในแต่
ละภาคและแต่ละภูมิภาค อย่าง สจล. คือ ตัวแทนภาคกลาง
ตัวอย่างการทำเกษตรในเมือง, ราชบุรี คือ ตัวแทนภาคตะวันตก
เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลอง คนเมืองหลวงที่หันเหไปทำการเกษตร,
อุดรธานี คือ ตัวแทนภาคอีสาน เครือข่ายลุ่มน้ำชี เป็นพื้นที่ปลูก
และเป็นเกษตรกรโดยสายเลือดและเชิงใหม่ คือ ตัวแทนภาค
เหนือ ในพื้นที่ภูเขาและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งผู้
เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน โดยตลอดระยะ
เวลา 5 ปี ของการดำเนินโครงการฯ เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกปีว่าศาสตร์พระราชาช่วยแก้ปัญหา
ท่วมน้ำแล้ง แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และทำให้เกษตรกร
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เซฟรอนจึงยังคงมุ่งมั่นจะสืบสานพระ
ราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อ
ไป เพราะเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและตอบโจทย์ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน”

นายอาทิตย์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ เซฟรอนและพันธมิตร
โครงการฯ ยังคงทำงานตลอดทั้งปี เพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครง
การฯ และเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ใน



อีก 2 โครงการหลักๆ คือ โครงการ ‘ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักตามรอย
พ่อ’ โดยร่วมมือกับมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐ
กิจพอเพียง เพื่อเน้นย้ำให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก
ด้วยการจัดอบรมวิทยากรและพัฒนาแกนนำ รวมถึงบุคคล
ทั่วไปที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ แล้วก็นำวิถีเกษตรตามทฤษฎีใหม่ฯ และการฝึก
อาชีพเสริม พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนและหอพัก
ให้กับโรงเรียนพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่วนอีกโครงการ คือ จัดทำ
‘โครงการวิจัยการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย การติดตามและ

ประเมินผลเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม’ โดยร่วม
มือกับศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ
สจล.(ITOKmitl) เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้มีการออกแบบและ
ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ
และป่า ใน 3 พื้นที่ คือ จังหวัดลำปาง จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดตาก รวม 300 ไร่ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน
ทางวิชาการ สามารถนำฐานข้อมูลมาประมวลผลได้ครบทุกมิติ ทั้ง
มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสภาพแวดล้อม

ในภาคส่วนของ สจล. ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารย์ประ
จําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนึ่งในภาคีเครือข่ายภาควิชาการ
กล่าวว่า การไปเอามื้อสามัคคีใน 4 พื้นที่ จะเห็นได้ว่า แต่ละพื้น
ที่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสภาพดิน น้ำ อากาศ
และสภาพภูมิสังคมโดยรอบ รวมถึงเจ้าของพื้นที่ต้นแบบเองก็มี
อาชีพ และพื้นฐานทางการเกษตรที่แตกต่างกัน แต่ทุกๆ พื้นที่

สามารถใช้ศาสตร์พระราชาคือตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎี
ใหม่มาเข้าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะ
สม เริ่มจากเป้าหมายแรกที่กรุงเทพฯ ณ แปลงเกษตรสาธิต สจล.
โดยมี ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สจล. เป็นแกนนำด้วยแนวคิด ‘เพลิน แอเรีย’ มาจากคำว่า
PLAY+LEARN คือ เล่นให้สนุกหรือทำกิจกรรมต่างๆ และเรียน
รู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการทำงานเกษตรในเมือง
ตามศาสตร์พระราชาแก่ประชาชน โดยอนาคตจะให้พื้นที่แห่งนี้
เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของ สจล. และจัดอบรมระยะสั้นๆ
ด้วย ส่วนเป้าหมายที่ 2 คือ ไร่สุขกลางใจ ต.ป่าห้วย อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี ของครูชัย - ลุชะชัย ศุภศิริ ออกแบบโดยใช้แนวคิด
‘คนเบือเมือง สุวีถีกิจกรรมธรรมชาติ’ เนื่องจากลุ่มน้ำแม่
กลองเป็นคนที่ทำมาหากินอยู่ในเมือง แต่เบือเมืองและอยากจะ
กลับสู่วิถีธรรมชาติ ครูชะชัยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง โดยพื้นที่นี้
ส่วนใหญ่เป็นดินทราย แต่แปลงด้านล่างมีปากกักเก็บน้ำดี จึงออก
แบบดึงน้ำจากปากกักไปบนที่สูง นอกจากนั้น จะพิสูจน์ด้วยการ
สร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ดินทราย โดยพื้นที่นาปลูกข้าวด้วยการ
หมักคองดิน ถ้าเราทำพื้นที่ตรงนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ก็พื้นที่อื่น
ได้ และการที่เป็นครูทำให้มีทักษะถ่ายทอดความรู้ได้ดี สามารถ
สอนคนอื่นในแง่การฟื้นฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรมได้

‘เป้าหมายที่ 3 คือที่นาข้าวดินปนหินของลุงแสวง ศรีธรรม
บุตร หรือลุงแสวงผู้มั่งคั่ง เครือข่ายสภาคริสตจักรนาเรียง ต.ตาด
ทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ใช้แนวคิด ‘การสร้างต้นแบบชาวบ้าน
สู่ความร่วมมือ 7 ภาคี ด้วยพลังเอามื้อสามัคคี’ ซึ่งกลุ่มคริสต
จักรนาเรียงมีความเข้มแข็งร่วมกันต่อสู้กับความแห้งแล้งของ
ธรรมชาติ ด้วยศาสตร์พระราชาในการจัดการน้ำ จนวันนี้พื้นที่
เกษตรเขียวอุดมสมบูรณ์ และเป็นการนำเสนอ ‘คนต้นแบบ’
ในลุ่มน้ำชีซึ่งการปลูกเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่นาเรียงก็เป็นปัญหา
ส่วนใหญ่ของอีสาน จึงออกแบบเพื่อเปลี่ยนกระบวนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ให้เป็นโคก หนอง นา โมเดล โดยน้อมนำแนวพระ
ราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ทำเกษตรเชิงเดี่ยวแบบผสม

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

Siam Rath Subda Wijam
Circulation: 500,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 26 มกราคม - พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 65

ฉบับที่: 20

หน้า: 54(กลาง), 55

Col.Inch: 171.52 Ad Value: 60,032

PRValue (x3): 180,096

Clip: Full Color

คอลัมน์: ประทีปของแผ่นดิน: ร่มช.เกษตรฯ สรุปลโครงการ 'รวมพลังตามรอยพ่อฯ' ปี 5 ภาคีทุกภาค...



ผลงาน พิสูจน์ให้เห็นว่า ผลผลิตที่ได้จากไร่นาผสมผสานกลับมากกว่ากว่าพืชเชิงเดี่ยวเสียอีก ตรงนี้ก็จะค่อยๆ แก้ปัญหาได้ และเป้าหมายสุดท้ายคือ ที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร) นำโดย พระวีระยุทธ อภิวิโร (ครูบาจ๊อก) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม บ.อมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ผู้นำหลักแนวความคิด "บวร" ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ มีแนวคิด "การต่อยอดสร้างพื้นที่ต้นแบบทูลุขชนมกรกบนพื้นที่สูง คนอยู่ ป่ายัง อย่างยั่งยืน" โดยสร้างต้นแบบบนพื้นที่สูงขนาด 5 ไร่ เพราะเดิมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวปากาเกอะนอ ใช้พื้นที่หลายแปลงในการทำไร่หมุนเวียน แต่ปัจจุบันถูกจำกัดให้มีพื้นที่เหลือเพียงแปลงเดียวจึงต้องออกแบบเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าบนพื้นที่จำกัดก็สามารถ



ทำให้ครอบครัวพอกิน พอใช้ พออยู่ พอมีเงิน ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และแก้ปัญหาการกัดพื้นที่ป่า ทั้งนี้ การออกแบบพื้นที่โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จสจ. ต้องคำนึงถึงความพร้อมของเจ้าของพื้นที่ ต้องมีความมุ่งมั่นทำตามศาสตร์พระราชายังไม่ย่อท้อ มีความคิดริเริ่มและลงมือทำด้วยตนเอง โดยไม่รอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีความยากลำบากแตกต่างกัน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าศาสตร์พระราชากแก้ปัญหาได้จริง และการนำเสนอด้วยความสำเร็จในพื้นที่ต่างๆ นี้ จะทำให้เกิดการรับรู้และขยายผลมากยิ่งขึ้น ผศ.พิเชฐ กล่าวกเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ภายในงานสรุปผลโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ปี 5 มี นิทรรศการเฉลิมพระ

สยามรัฐ สปีดทวิจาร์น

Siam Rath Subda Wijam
Circulation: 500,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 26 มกราคม - พ.ศ. 1 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 65

ฉบับที่: 20

หน้า: 54(กลาง), 55

Col.Inch: 171.52 Ad Value: 60,032

PRValue (x3): 180,096

Clip: Full Color

คอลัมน์: ประทีปของแผ่นดิน: ร่มช.เกษตรฯ สรุปผลโครงการ 'รวมพลังตามรอยพ่อฯ' ปี 5 ภาคีทุกภาค...

เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน
รักษา ต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา ไนงานยังมี
มีตัวอย่างความสำเร็จของบุคคลต้นแบบทั้ง 4 พื้นที่ มีกิจกรรม

สาธิตวิถีเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งตน
เอง ที่ผู้ใดได้สัมผัสไปแล้วและผู้เข้าชมงานส่วนหนึ่งบอกได้ว่า
ได้เกิดแรงบันดาลใจในการจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
กิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของปีที่ผ่านๆมา และหาก
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในปีต่อไป ติดตามได้ใน เฟซบุ๊ก "พลัง
คนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน"

โครงการรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน /ข้อมูล

มท.คิกออฟไทยนิยม-ซง'ตุ'ลง18กลุ่มจว.

วันที่ 26 ม.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลกว่าแสนล้านบาท และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

พล.อ.อนุพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ กำกับดูแลทีมระดับตำบล เพื่อนำสัญญาประชาคมไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 1.สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ร่วมรับรู้ ร่วมปฏิบัติตามสัญญาประชาคม 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุขพัฒนาความเป็นอยู่ พัฒนาอาชีพและรายได้

(งบเงินกู้) 4.วิถีไทยพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างวินัยการออม 5.รัฐสิทธิ รู้หน้าที่ การเป็นพลเมืองที่ดี 6.รู้กลไกการบริหารราชการแผ่นดินระดับต่างๆ และการบริหารงบประมาณที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 7.รู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ และอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน 9.ร่วมแก้ไขปัญหาหาเสพติด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลไกในการขับเคลื่อนนั้น ในวันที่ 7-13 ก.พ. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน จะมีการประชุมมอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในพื้นที่ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

และในวันที่ 14-23 ก.พ. คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด อำเภอและตำบล จะประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนทีมงานฝ่ายเลขานุการวางกรอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไปขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ทั่วประเทศทุกสัปดาห์ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.นี้ มีเป้าหมายหลักคือพบกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 27 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9922

Col.Inch: 16.80

Ad Value: 27,720

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 83,160

Clip: Full Color

ภาพข่าว: ข่าวชนคนเข้ม: เกษตรแฟร์

ข่าวชน คนเข้ม



เกษตรแฟร์ - ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ แสดงข่าวจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” โดยมี วราวุธ ชูธรรมรัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีด้วย ที่กระทรวงเกษตรฯ

'ซีพีเอฟ' ขึ้นทะเบียนคอนแทรคฟาร์ม

กรุงเทพธุรกิจ ● 'ซีพีเอฟ' ขึ้นทะเบียนเกษตรกรพันธสัญญา พร้อมประกันภัย รับความเสี่ยงแทนเกษตรกรรายย่อย หลังปรับปรุงสัญญามาตรฐานสากล จาก 5,960 สัญญาในปัจจุบัน

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ซีพีเอฟได้ขึ้นทะเบียนตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรพันธสัญญาพ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศ หลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรกรพันธสัญญา (คอนแทรคฟาร์มมิ่ง) แจ้งขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันซีพีเอฟมีเกษตรกรในระบบเกษตรกรพันธสัญญาอยู่ 5,960 คู่สัญญา ครอบคลุมการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร โดย 60% ของจำนวนคู่สัญญานี้เป็นเกษตรกรที่อยู่กับบริษัทนานกว่า 10 ปี

การทำเกษตรกรพันธสัญญาของซีพีเอฟถือเป็นผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์รายแรกๆ ที่บริหารความเสี่ยงแทนเกษตรกร

รายย่อยในประเภทประกันรายได้ หรือ ฝากเลี้ยง ที่ปกติบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ผลผลิตทั้งหมดอยู่แล้ว และจะเพิ่มการประกันภัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรงเรือนและอุปกรณ์หากเกิดภัยพิบัติโดยที่โรงเรือนและอุปกรณ์นี้เป็นทรัพย์สินของเกษตรกรเอง เชื่อว่าการประกันภัยความเสี่ยงนี้จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ มั่นคงและสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรในระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งประเภทประกันราคา ที่มีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจัดเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง มีความสามารถในการรองรับความเสี่ยงด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทจะทำประกันภัยดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงสัญญาโดยอิงแนวทางสากลของ UNIDROT ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากล อันดับ 1 ของโลก มาสร้างมาตรฐานในการดำเนินโครงการคอนแทรคฟาร์มที่ดี เน้นความสำคัญของเกษตรกรในฐานะพันธมิตรธุรกิจที่เติบโตไปด้วยกัน สัญญาของซีพีเอฟ

ฉบับดังกล่าวได้รับการประเมินจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วว่า มีความเป็นธรรมและเป็นสากล ขณะเดียวกัน องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยังให้การยอมรับ โดยนำไปเป็นตัวอย่างในหลายประเทศ

ทั้งนี้ซีพีเอฟได้ริเริ่มโครงการคอนแทรคฟาร์มมิ่งภายใต้การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ปี 2518 เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไทย โดยให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ องค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนบริหารจัดการแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจการของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งลูกหลานให้ได้รับการศึกษาในระดับสูง

"เมื่อมีกฎหมายขึ้นมากำกับดูแลเกษตรกรพันธสัญญาเช่นนี้ ผมเชื่อว่าจะเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การแบ่งงานกันทำระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ดียิ่งขึ้น"

เปิดเมืองปิ่นเพื่อสุขภาพ

นายเตือนใจ ทรงไทร ประธานชมรมจักรยานจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ทางชมรมจักรยานฯ ได้จัดกิจกรรมอ่างทองเปิดเมืองปิ่นครั้งที่ 2 ภายใต้ไฮไลต์ “อ่างทอง 5 ที่สุดพระศักดิ์สิทธิ์” คือ พระมหาพุทธพิมพ์ หลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร พระนอนวัดขุนอินทประมูล พระพุทธไสยาสน์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดและมีพระพักตร์ตรงงามที่สุด พระใหญ่วัดม่วง พระใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุด วัดจันทรมณี และพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมก พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่และตรงงามที่สุดในพระวิหาร เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มอายุ ตามหลัก 3 อ. คือ อ.อาหาร อ.ออกกำลังกาย และ อ.อารมณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น นำรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลในชุมชน มีนักปั่นกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ ปรีศนันทน์ ทูลอดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรเชษ นิมกุล นายกอบอ่างทอง นายภราดร ปรีศนันทน์ ทูลอดีต ส.ส.อ่างทอง พล.ต.ต.สุรินทร์ หับพันบุบผา ผบ.ภ.จ.อ่างทอง นายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการประปาเมืองอ่างทอง และนักปั่นจากต่างจังหวัดเข้าร่วมด้วย.



เปิดเมืองปั่น วีรบุรุษ ปุ่ระเสริฐ ผวจ.อ่างทอง เป็นประธานพิธี
ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานโครงการอ่างทองเมืองปั่น โดยมี สมศักดิ์ ปรีศพานันท์กุล
อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัด มท. นักปั่นกิตติมศักดิ์
ร่วมงาน ที่ อบจ.อ่างทอง.

โต้วแมนไรต์วอตซ์'ปิดข้อมูล ชงอียูลือกใบเหลืองอ้างปัญหาค่ามนุษย์

กระทรวงการต่างประเทศไทยตอบ โต้วแมน ไรต์ วอตซ์ เสนออียูคง ใบเหลือง IUU ไทย ระบุไทยมุ่งมั่น แก้ปัญหาแรงงานประมงอย่างจริงจัง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อัดใช้ข้อมูลเก่า มาบิดเบือน

จากกรณีองค์การฮิวแมน ไรต์ วอตซ์ (HRW) ได้เสนอรายงานต่อสหภาพยุโรป (อียู) กล่าวหาไทยยังมีแรงงานประมงข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อเป็นแรงงานภาคประมง พวกเขาถูกขังขังไม่ให้เปลี่ยนนายจ้าง จึงควรให้ใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) กับไทยต่อไป

น.ส.บุษฎิ สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ เปิดเผยว่า ไทยไม่เห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ที่ระบุให้อียู (สหภาพยุโรป) ควรให้ใบเหลืองกับไทยต่อไป เพราะเรื่องแรงงาน เนื่องจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) มีเป้าหมายส่งเสริมการทำประมงที่ยั่งยืน ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงาน เพราะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มุ่งมั่น แก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงอย่างจริงจัง และได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อคุ้มครองแรงงานทั้งในด้านกฎหมาย นโยบาย และการบังคับใช้ โดยได้ทำงานร่วมกับทั้งภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ด้านแรงงานในภาคประมงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายด้าน การที่รายงานที่อ้างอิงนำข้อมูลส่วนใหญ่มาจากสถานการณ์ในปี 2559 และบางส่วนย้อนหลังไปถึงปี 2558 ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าการแก้ไข ปัญหาในปัจจุบัน

ทั้งนี้ จุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์



กฤษฎา บุญราช

แรงงานภาคประมงคือ การบังคับใช้ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ที่กำหนดโทษปรับการใช้แรงงานผิดกฎหมายบนเรือประมงต่อหัวที่สูงมาก ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงาน ซึ่งส่งผลในการป้องปรามการนำแรงงานผิดกฎหมายมาใช้บนเรือประมง และจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีกว่า 4,240 คดี ทั้งคดีแรงงานและคดีประมง โดยเป็นการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงกว่า 85 คดี ผู้ต้องหาถูกพิพากษาจำคุกไปแล้วกว่า 50 ราย โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 14 ปี และมีโทษปรับสูงสุด 2.5 ล้านบาท และริบเรือ

ในประเด็นการป้องกันแรงงานบังคับ มีมาตรการใหม่หลายด้าน อาทิ การออกหนังสือคนประจำเรือ (ซีบุ๊ก) ให้กับแรงงานต่างด้าวไปแล้วกว่า 11,100 ราย การกำหนดให้เจ้าของเรือจัดทำหนังสือสัญญาจ้าง จำนวน 2 ฉบับ โดยมอบให้ลูกจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ การกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งมีแรงงานประมงที่ได้รับค่าตอบแทนผ่านบัญชีธนาคารแล้วประมาณเกือบ 5,000 ราย การกำหนดให้การยึดเอกสารประจำตัวของแรงงานเป็นความผิดตามกฎหมายค้ามนุษย์ และการออกกฎหมายจัดระเบียบบริษัทจัดหา งาน โดยห้ามเรียกเก็บค่านายหน้าจาก

แรงงาน และให้บริษัทมาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งมาขอขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 100 บริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ให้แรงงานสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในภาคประมง ณ สิ้นปี 2560 มีแรงงานต่างด้าวยื่นขอเปลี่ยนนายจ้างแล้วมากกว่า 1 แสนราย การผ่อนปรนเรื่องบัตรชมพูไม่ให้ยึดติดกับนายจ้างและการออกกฎหมายห้ามใช้แรงงานอายุต่ำกว่า 18 ปีในเรือประมงและโรงงานแปรรูปอาหารทะเล เมื่อปี 2559 ซึ่งในปี 2560 มีการสั่งปิดโรงงานที่พบการใช้แรงงานเด็กจำนวน 3 โรง และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงาน

ประเด็นการตรวจแรงงาน มีการดำเนินการอย่างครอบคลุม ทั้งที่ท่าเรือบนเรือ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อค้นหาเป้าหมายได้ตรงจุด มีการใช้เทคโนโลยีการสแกนผ่านตาและใบหน้าเพิ่มขึ้นจากการสแกนลายนิ้วมือลูกเรือประมงทั้งหมดกว่า 8 หมื่นคน เพื่อให้การตรวจแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการเพิ่มจำนวนผู้ตรวจและล่ามกว่า 1,500 คน ตลอดจนการฝึกอบรมผู้ตรวจแรงงานล่าม และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง 32 แห่ง ได้มีการตรวจและสัมภาษณ์แรงงานประมงจำนวนกว่า 5.3 หมื่นคน ซึ่งได้มีการแยกแรงงานมาสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ได้พบแรงงานถูกละเมิด 3,500 คน และมีการตรวจแรงงานในสถานประกอบการแปรรูป 358 แห่ง พบการกระทำผิดใน 142 แห่ง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ให้การช่วยเหลือและดำเนินการกับเจ้าของสถานประกอบการเหล่านั้นแล้ว ปัจจุบันได้มีการออกคำสั่งให้พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ เมื่อพบกรณีการละเมิดสิทธิของแรงงาน ให้ดำเนินคดี

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 29 - พุธ 31 มกราคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5014

หน้า: 13(ปน)

Col.Inch: 79.51

Ad Value: 79,510

PRValue (x3): 238,530

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ไต้หวันแมนโรตส์วอตซ์'บิตข้อมูล ซงอียูลือกไบเหลือองอ้างปัญหาความมนุษย์

อาญาทันที โดยไม่ต้องรอกออกคำสั่งให้ นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในอดีตที่เคยให้โอกาสนายจ้างได้ทำให้ถูกกฎหมายก่อน เป็นต้น

ส่วนข้อเสนอแนะของ HRW หลายเรื่องเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยดำเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะในด้านกฎหมายนั้น ไทยกำลังอยู่ระหว่างการร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและจัดแรงงานบังคับ เพื่อรองรับการให้สัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงทะเล โดยกำหนดให้การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารและอนุสัญญาดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปลายเดือนมีนาคม 2561 และคาดว่าจะให้สัตยาบันในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อไป ในส่วนของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิ ในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ไทยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯ ยืนยันการทำงานมีความก้าวหน้า ตามที่สหภาพยุโรป (อียู) แนะนำมาเกือบทุกเรื่อง ทั้งนี้เรื่องรายงานของฮิวแมนไรตส์ วอตซ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ส่วนที่จะปลดใบเหลืองหรือไม่อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานสหภาพยุโรปเป็นผู้ประเมิน ในส่วนงานของกระทรวงเกษตรฯ มีหน้าที่ดำเนินการดูแลและควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยและมาตรฐานสากลอยู่แล้ว